
PWYLLGOR CRAFFU’R ECONOMI A DIWYLLIANT 
 
DYDD LLUN, 13 RHAGFYR 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Howells(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Henshaw, Gordon, Gavin Hill-John, Parkhill a/ac 
Robson 
 

49 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Lay. 
 
50 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Datganwyd buddiant personol gan y Cynghorydd Gordon gan ei bod wedi bod yn 
rhan o Ganolfan Dysgu Oedolion yn y Gymuned Severn Road. 
 
51 :   COFNODION  
 
Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod ar 16 Tachwedd 2021 fel cofnod cywir. 
 
52 :   Y DIWEDDARAF AM BORTH Y GORLLEWIN  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr eitem hon yn eu galluogi i gael y wybodaeth 
ddiweddaraf am waith partneriaeth Porth y Gorllewin a'r blaenoriaethau arfaethedig i 
ganolbwyntio arnynt gyda'r gwaith hwn.  Mae'r wybodaeth ddiweddaraf yn rhoi cyfle 
i'r Pwyllgor gyfrannu ei farn i'r ffordd ymlaen, cyn cyflwyno adroddiad i'r Cabinet yn 
ddiweddarach yr wythnos hon.  
 
Croesawodd y Cadeirydd i'r cyfarfod y Cynghorydd Thomas – Arweinydd; Paul 
Orders – Prif Weithredwr a Gareth Newell – Pennaeth Partneriaethau a Pherfformiad. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd yr Arweinydd a'r Prif Weithredwr i wneud datganiadau ac 
ar ôl hynny gofynnodd i'r Aelodau am eu sylwadau, eu sylwadau a'u cwestiynau.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at y cyfraniad o £10 mil a wnaed gan bob un o'r 19 aelod a 
gofynnodd sut y byddai'r arian hwn yn cael ei ddefnyddio.   Dywedwyd wrth yr 
Aelodau y byddai'n cael ei ddefnyddio i ddatblygu Adnodd Sylfaen Annibynnol a 
fyddai'n gyrru'r gwaith a phroffil Porth y Gorllewin yn ei flaen.   
 
Gofynnodd yr Aelodau am wrthdaro posibl rhwng partneriaid/ardaloedd dros 
gynlluniau ac arian.   Dywedodd swyddogion fod hyn wedi digwydd ac y byddai'n 
parhau i ddigwydd, ond roedd yn bwysig cofio y byddai unrhyw fuddsoddiad o fudd i'r 
rhanbarth cyfan.  
 
Ychwanegwyd bod gan y cynlluniau/prosiectau y mae gan Gaerdydd ddiddordeb 
arbennig ynddynt arwyddocâd Cenedlaethol.  
 
CYTUNWYD: y byddai’r Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu sylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 



53 :   ADRODDIAD MONITRO GLL  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau mai diben yr eitem hon oedd monitro'r gwaith o graffu ar 
gontract y Cyngor gyda GLL, a oedd yn gyfrifol am redeg 8 Canolfan Hamdden yng 
Nghaerdydd.  Roedd yr eitem hon yn galluogi Aelodau i werthuso'r cynnydd a wnaed 
o ran cyflawni'r contract, gan gynnwys ystyried effaith y pandemig ar gyfraddau 
cyfranogi a defnyddio, y rhaglen gyfalaf, ac a oes unrhyw newidiadau i 
ymrwymiadau'r Cyngor neu i risgiau i'r Cyngor.  
 
Croesawodd y Cadeirydd i’r cyfarfod y Cynghorydd Bradbury – Yr Aelod Cabinet dros 
Ddiwylliant a Hamdden; Neil Hanratty – Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd; Steve 
Morris – Rheolwr Gweithredol – Chwaraeon, Hamdden a Datblygu; Rhys Jones – 
GLL – Pennaeth Gwasanaeth, Caerdydd a Jamie Coleshill – GLL – Cyfarwyddwr 
Rhanbarthol. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet i wneud datganiad ac ar ôl hynny 
rhoddwyd cyflwyniad i'r Aelodau.   Gwahoddwyd yr Aelodau i wneud sylwadau, 
arsylwadau a gofyn cwestiynau.  
 
Trafododd yr Aelodau broffil demograffig defnyddwyr ac roedd o'r farn ei bod yn 
bwysig cyfleu'r negeseuon i wardiau canol dinas bod y canolfannau ar agor i'w 
defnyddio, hefyd sut i gyrraedd yno, megis llwybrau bysiau priodol.  
 
Cafwyd trafodaeth am bwysigrwydd targedu adnoddau a chyfathrebu'n wahanol i 
annog mwy o ddefnyddwyr PDdALlE, gan gynnwys defnyddio grwpiau ffocws i 
benderfynu beth yw'r rhwystrau a chyswllt ag arweinwyr cymunedol PDdALlE. 
 
Roedd yr Aelodau'n falch o glywed bod y canolfannau'n cynnig defnydd achlysurol ar 
sail Talu Wrth Ddefnyddio ond nododd fod yr aelodaeth yn bwysig ar gyfer ffrwd 
incwm gyson. 
 
Pwysleisiodd yr Aelodau hefyd bwysigrwydd sesiynau i fenywod yn unig a nododd 
fod llawer o wybodaeth am hyn o fewn y timau Iechyd Cyhoeddus.  
 
Roedd yr Aelodau o'r farn y gellid gwneud mwy o ran Negeseuon y Cyngor ar gyfer 
hyrwyddo'r canolfannau ar draws yr holl gyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys 
cyrraedd y canolfannau ar drafnidiaeth gyhoeddus.  
 
Roedd yr Aelodau'n pryderu am gyfyngiadau Covid pellach yn cael eu gweithredu 
neu hyd yn oed pe bai pobl yn dewis hunanddewis a pheidio â defnyddio'r 
canolfannau yn ystod y pandemig a beth fyddai hyn yn ei olygu i gyrraedd targedau'r 
flwyddyn nesaf.   Dywedwyd wrth yr Aelodau pe bai cyfyngiadau pellach fel cyfnod 
clo arall yn cael eu rhoi ar waith, yna byddent yn disgwyl cymorth gan y Llywodraeth 
Ganolog unwaith eto gan gynnwys ffyrlo ac ymestyn y gronfa galedi.   Esboniodd 
swyddogion fod mis Ionawr fel arfer yn fis enfawr o ran aelodaeth newydd felly 
roeddent yn gobeithio na fyddai unrhyw gyfyngiadau newydd yn cael eu gweithredu.  
Mae GLL hefyd wedi edrych ar arbedion effeithlonrwydd i'w sylfaen gostau ac nid yw 
wedi disodli'r holl staff a adawodd yn ystod y pandemig. 
 
Roedd swyddogion o'r farn y byddai'r cymysgedd incwm wrth symud ymlaen yn 
edrych yn wahanol gan y byddai mwy o atgyfeiriadau ymarfer corff, aelodaeth iechyd, 
rhyddhau o'r ysbyty ac adsefydlu; roeddent yn gweithio gyda chydweithwyr Iechyd ar 



y rhain.   Nodwyd hefyd y bydd rhai pobl wedi darganfod cerdded, rhedeg, beicio ac 
ati yn ystod y pandemig ac efallai na fyddant yn dychwelyd i amgylchedd y ganolfan; 
er bod swyddogion wedi edrych ar y data ac o'r farn, fel pobl fel elfen gymdeithasol y 
ganolfan, nad oedd yr effaith hon wedi bod cynddrwg â'r disgwyl.  
 
Nododd yr Aelodau ei bod yn allweddol denu defnyddwyr newydd drwy'r drws a 
sefydlu hyder cwsmeriaid.   Roeddent o'r farn y dylid canolbwyntio ar bobl hŷn, 
teuluoedd, menywod a defnyddwyr PDdALlE. 
 
CYTUNWYD: y byddai’r Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu sylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 
54 :   ADOLYGIAD HAMDDEN ARCHWILIO CYMRU - Y DIWEDDARAF  
 
Diben yr eitem hon oedd rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau am yr hyn a 
gyflawnwyd hyd yma o ran y gwelliannau a argymhellwyd gan Archwilio Cymru, yn 
dilyn eu Hadolygiad o Wasanaethau Hamdden yng Nghaerdydd.  
Croesawodd y Cadeirydd i’r cyfarfod y Cynghorydd Bradbury – Yr Aelod Cabinet dros 
Ddiwylliant a Hamdden; Neil Hanratty – Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd a Steve 
Morris – Rheolwr Gweithredol – Chwaraeon, Hamdden a Datblygu ar gyfer yr eitem 
hon. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet i wneud datganiad ac ar ôl hynny 
gofynnwyd i'r Aelodau am eu sylwadau, eu sylwadau a'u cwestiynau.  
 
Dywedodd swyddogion wrth y Pwyllgor fod adroddiad Partneriaethau Lleol i fod i gael 
ei gyhoeddi ym mis Ionawr 2022, eu bod wedi cynnal adolygiad llawn o'r contract 
gyda GLL.   
 
Nododd yr Aelodau fod yr Archwiliad Mewnol hefyd wedi edrych ar hyn a gofynnodd 
a oeddent wedi dod o hyd i unrhyw broblemau.   Esboniodd swyddogion nad oeddent 
wedi cymeradwyo bod yr adroddiad diwethaf wedi'i gymeradwyo'n fodlon.  Esboniodd 
swyddogion eu bod yn trafod gydag Archwilio Cymru i gytuno ar ddyddiad ar gyfer 
ymweliad dychwelyd.  
 
CYTUNWYD: y byddai’r Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu sylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 
55 :   ADOLYGIAD DYSGU OEDOLION YN Y GYMUNED/ DULL O ARIANNU 

GWASANAETHAU CYNGOR I MEWN I WAITH - CRAFFU CYN 
PENDERFYNU - I DDILYN  

 
Diben yr eitem hon oedd craffu cyn gwneud penderfyniad ar adroddiad i'r Cabinet 
sy'n cynnig newidiadau i'r ddarpariaeth dysgu oedolion yn y gymuned ac sy'n ceisio 
cymeradwyaeth y Cabinet i'r dull arfaethedig o wneud ceisiadau am gyllid ar gyfer y 
gwasanaeth i Mewn i Waith yn y dyfodol.  
 
Cwmpas gwaith craffu'r Pwyllgor oedd archwilio'r cynigion hyn, a oedd unrhyw risgiau 
i'r Cyngor, y goblygiadau ariannol i'r Cyngor a'r camau nesaf.   
 
Croesawodd y Cadeirydd i’r cyfarfod y Cynghorydd Merry – Dirprwy Arweinydd a’r 
Aelod Cabinet dros Addysg a Dysgu Gydol Oes; Y Cynghorydd Weaver – Yr Aelod 



Cabinet dros Gyllid, Perfformiad a Moderneiddio; Helen Evans – Cyfarwyddwr 
Cynorthwyol - Tai a Chymunedau a Hayley Beynon – Rheolwr Gweithredol – Cyngor 
i'r cyfarfod. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd Aelodau'r Cabinet i wneud datganiadau ac ar ôl hynny 
rhoddwyd cyflwyniad i'r Aelodau a gofynnodd am eu sylwadau, eu sylwadau a'u 
cwestiynau.  
 
Cytunodd yr Aelod Cabinet i gyfarfod â Women Connect First ac aelod o'r Pwyllgor 
mewn perthynas â Chyfleuster Severn Road. 
 
O ran ariannu yn y dyfodol, cadarnhaodd Swyddogion y byddent yn parhau i lobïo 
Llywodraeth Cymru am y canlyniadau gorau i Gaerdydd.  
 
Mewn ymateb i gwestiwn gan gynrychiolydd Cyngor Ieuenctid y Pwyllgor, 
cadarnhaodd swyddogion fod angen i Gaerdydd ddangos dull cydweithredol a 
chydlynol, gan weithio gyda Bwrdd Sgiliau Rhanbarthol y Fargen Ddinesig a Gyrfa 
Cymru yn ogystal â phartneriaid cymunedol.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a fyddai'n bosibl denu arian o'r sector preifat; esboniodd 
swyddogion fod 'ffi canfod' enwol yn cael ei chodi ar hyn o bryd ar gyfer pob person a 
leolir drwy gynllun Into Work y Cyngor.  Eglurodd swyddogion hefyd fod trafodaethau 
ar y gweill hefyd gyda chydweithwyr cynllunio ynghylch a fyddai'n bosibl cael 
manteision cymunedol gan gynnwys swyddi sy'n gysylltiedig â datblygiadau 
arfaethedig.  
 
CYTUNWYD: y byddai’r Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu sylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 
56 :   BLAENRAGLEN WAITH IONAWR - MAWRTH 2022  
 
Darparwyd y Flaenraglen Waith i'r Aelodau rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2022.  
 
Amlinellodd y Prif Swyddog Craffu’r Flaenraglen Waith i'r Aelodau. 
 
PENDERFYNWYD i gymeradwyo'r Flaenraglen Waith o fis Ionawr i fis Mawrth 2022 
a’i chyhoeddi ar ryngrwyd y Cyngor. 
 
57 :   BARGEN DDINESIG PRIFDDINAS-RANBARTH CAERDYDD - TROSOLWG 

A CHRAFFU AR Y CYD:  DIWEDDARIAD  
 
Rhoddwyd trosolwg o’r adroddiad i’r aelodau. 
Byddai cyfarfod nesaf BDdPRC ar 13 Ionawr 2022. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a allai'r Cynghorydd Patel, fel cynrychiolydd Cyngor 
Caerdydd, roi crynodeb byr i'r Pwyllgor ar sut y mae'n teimlo bod y gwaith craffu'n 
gweithio.   Dywedodd y Cadeirydd fod Cadeiryddion Craffu Cyngor Caerdydd wedi 
trafod gweithrediad y CTCh yn ddiweddar, gan arwain at lythyr i'w anfon at 
Gyfarwyddwr BDdPRC yn manylu ar eu pryderon a'u hawgrymiadau ar gyfer 
cryfhau'r broses graffu cyn trosglwyddo'r CTCh i bwyllgor craffu ar gyfer y 
Cydbwyllgor Corfforaethol newydd; byddai'r llythyr hwn yn cael ei rannu â'r Pwyllgor 
cyn bo hir. 



 
58 :   GOHEBIAETH  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod dau ddarn o ohebiaeth heb eu datrys; un mewn 
perthynas ag Adferiad y Ddinas gan yr Arweinydd ac un mewn perthynas â'r Cyd-
bwyllgor ar y CDLlN gan y Cynghorydd Wild. 
 
59 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim wedi’u derbyn. 
 
60 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF – 19 IONAWR 2021 4:30PM  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.42 pm 
 


